

Đi với các thiết bị điện gia dụng nói chung và **cây nóng** nói riêng, chúng ta thường gặp phải những hỏng hóc mà không xác định rõ nguyên nhân. Thế đó nên tôi không biết cách sửa chữa, xử lý ra sao? Nội dung bài viết này sẽ chia sẻ những lỗi thường gặp, trình tự để bạn tìm ra nguyên nhân hỏng hóc cũng như biện pháp khắc phục những lỗi hỏng đó.

Ngoài ra, đi với những ai chưa biết, bài viết cũng giúp bạn có cái nhìn khái quát về cây nóng là như thế nào?

A. Cây nóng là gì?

Cây nóng là một loại máy sưởi điện, có công suất trung bình khoảng 500W để sưởi ấm và 65W để sưởi ấm.

Cây nóng được dùng để sưởi ấm và sưởi ấm trong các khoảng trống của cây nóng với 1 thời gian nhất định khoảng từ 10-15 phút. Chúng ta có thể sử dụng nhiệt độ nóng và sưởi, và có khả năng thay thế 1 chiếc bình thủy điện, và có khả năng thay thế một chiếc lò sưởi mini. Nói chung, đây là sản phẩm để sưởi ấm 2 in 1 tiện lợi dành cho người sử dụng.

Tuy nhiên, cây nóng sưởi ấm lại có một hạn chế là dung tích chứa nước trung bình nên không

thực phẩm và tất cả những người có nhu cầu sử dụng nồi c cao nh: khách sạn, trường học, bệnh viện, chung cư

Dung tích trung bình của các loại thiết bị đun nước pha biến trên thị trường.

- Nồi siêu tốc: 1,2 – 2L

- Bình thủy điện: 2- 5L

- Cây nồi c nóng loại có khoang chứa nước nóng với dung tích trung bình 1,8L và nồi c loại 3L

- Máy đun nước nóng tốc độ công nghệ tiên tiến 20L- 320L/H



Nồi siêu tốc, bình thủy điện, cây nồi c nóng loại và máy đun nước nóng Hải Âu

Xem thêm: [Giống và khác nhau 3 loại máy đun nồi c nóng phổ biến](#)

Trên thị trường có rất nhiều dòng máy đun nồi c với các chủng loại khác nhau như siêu tốc, bình thủy điện hay máy đun nồi c nóng. Nhưng...

Cách sửa chữa cây nồi c nóng loại nh tí nhà

Chắc chắn, không phải ai cũng biết cách xử lý một số lỗi thường gặp cũng như cách sửa chữa cây nồi c nóng loại nh. Bởi vì, chúng có những nguyên nhân và kết quả thật mà thích mà mò, mà cây nồi c ra đời kiểm tra và sửa chữa tại nhà. Còn lỗi thì hầu như không ai biết sự phức tạp lý thuyết nào khi gặp sự cố.

Một số lỗi thường hay gặp phải và cách sửa chữa cây nồi c nóng loại nh tí nhà:

1. Khi ta đổ t bình nước lên cây nước nóng lớp nh, thấy có hơi nước bốc lên nhưng nước chảy ra mà không rõ chảy ở đâu.

Biện pháp xử lý : ta nhấc bình nước ra, sau đó chèn nhồi vào phao đóng ngắt rồi đổ t bình nước cho thót cân.

2. Núm xử lý sau cây nước nóng lớp nh bốc rời nước

Biện pháp xử lý: ta hãy rửa sạch núm xử lý rồi lắp vào vị trí cũ (chú ý gioăng cao su ở núm xử lý nếu nó bị vỡ thì cần thay mới)

3. Đã kiểm tra đèn nhồi nhưng không thấy đèn thông báo

Biện pháp xử lý: ta cần kiểm tra đèn nhồi, cần kiểm tra nguồn điện, cần kiểm tra tiếp điểm cần xem có đèn vào không. Kiểm tra các cuộn dây của cây nước (đăng sau thân vỏ xem có bị cháy không).

4. Vỏ nước nóng không có nước

Biện pháp: Quan sát đèn báo bên nước nóng có sáng không, hoặc xem cây nước đã bị tắc công tắc chưa.

5. Bên vỏ nước lớp nh cho ra nước ko mát

Biện pháp : kiểm tra đèn bên làm nhồi có sáng không, hoặc xem có bị tắc công tắc màu xanh của cây nước nóng lớp nh không.

-Ngoài ra, có 1 số trường hợp gặp trục trặc như : khi mua cây nước nóng lớp nh vỏ nhồi nước cấp ra không nóng mà cũng không lớp nh. Thông thường là do người sử dụng cấp điện cho **cây nóng lớp nh** khi chưa có nước bên trong. Điều này khiến cho cây nước bốc nóng và rồi lẽ chừng cảm ứng nhiệt tự động ngắt.

- Bên cạnh đó, cũng có trường hợp gặp trục trặc vỏ nước lớp nh. Vấn đề này là do quá 1 thời gian quá lâu không sử dụng nên nhiệt độ lớp nh xuống quá sâu, nước sẽ bị đóng băng gây tắc vỏ nhôm thối. Xử lý bằng cách cho **cây nước nóng lớp nh** ngừng hoạt động (ngắt điện), để

cho băng tan.



☛☛ Máy đun nước nóng Hổ i Âu: bắ n đắ ng hành cắ a các loắ i thắ c uắ ng ngon nhắ t

Trên đây là 1 số loắ i cây nước nóng loắ nh cũng nhắ cách khắ c phắ c nhanh chóng và hiắ u quố dành cho bắ n. Chắ c chắ n loắ n sau khi gắ p nhắ ng trắ c trắ c này thì chúng ta sẽ giắ i quyắ t 1 cách đắ dàng nhắ t.

Hổ i Âu chuyên cung cấp [bình đun nước nóng](#), *máy làm đá*, *máy làm kem* uy tín, chắ t loắ ng trên thắ trắ ng.

Liên hắ ngay vớ i chúng tôi đắ đắ c tắ vắ n và đắ t hàng ngay:

Trắ Sắ Tắ p đòan Hổ i Âu tắ i Hà Nổ i:

Đắ a chắ : Sắ 72 Miắ u Đắ m, Mắ Trì, Namắ Tắ Liêm, Hà Nổ i

Tel: 0913.102.168 - 091.507.8989